

Số: 34 /BC-TTr

Mỹ Tú, ngày 07 tháng 11 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

Thực hiện Công văn số 1175/UBND-HC ngày 20/10/2021 của UBND huyện Mỹ Tú, về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Tú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thanh tra huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác phòng, chống tham nhũng**

Thanh tra huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/02/2021, về thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2021 và Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 07/5/2021, thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Đồng thời, theo dõi việc tổ chức thực hiện, đặc biệt là triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trên địa bàn huyện. Qua theo dõi, kết quả như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24/02/2021, về việc thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” năm 2021 trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Theo đó, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức Hội nghị triển khai trực tiếp; lồng ghép vào các buổi tiếp công dân, cuộc họp, hội nghị, các buổi sinh hoạt đoàn thể và thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở;... Kết quả thực hiện, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn lồng ghép tuyên truyền được 10 cuộc với 328 người tham dự. Đài truyền thanh huyện thực hiện tuyên truyền được 62 buổi với 24 tin, 05 cho khoảng 65% dân số trên địa bàn nghe. Đồng thời thực hiện quán triệt tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện và trên nhóm (Zalo) phổ biến giáo dục pháp luật của huyện ước đạt 240 người xem.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, chỉ đạo Thanh tra huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769/CT-TTCT của Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra và Thông tư số 01/2021/TT-TTCT, ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Ngoài ra, các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã kịp thời cụ thể hóa nội dung kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của UBND huyện, ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại đơn vị, địa phương.

- Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được triển khai thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng như trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách nhà nước và trong công tác tổ chức cán bộ... nhằm tạo minh bạch cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân biết và tham gia giám sát thực hiện. Hình thức công khai, thông qua các cuộc họp của cơ quan, triển khai bằng văn bản, thông báo công khai và niêm yết trước trụ sở cơ quan, góp phần ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng cơ chế, chính sách để trục lợi cá nhân. Thanh tra huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn huyện (Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 19/3/2021). Theo đó, UBND huyện đã phê duyệt danh sách 289 đối tượng phải kê khai (77 cán bộ, công chức cấp huyện; 07 viên chức đơn vị sự nghiệp; 88 viên chức giáo dục và 117 cán bộ, công chức cấp xã) thuộc 66 cơ quan, đơn vị trực thuộc (12 cơ quan chuyên môn cấp huyện; 04 đơn vị sự nghiệp; 41 điểm trường và 09 xã, thị trấn). Kết quả đã thực hiện kê khai 289/289 đối tượng (đạt 100%), các bản kê khai tài sản thu nhập được thực hiện công khai với hình thức công khai tại cuộc họp 289/289 bản (đạt 100%).

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Ngay đầu năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở chế độ, định mức, tiêu chuẩn quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Tiếp tục theo dõi thực hiện theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Qua theo dõi, trên địa bàn huyện không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước nhận quà, tặng quà không đúng quy định.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Ngày 12/4/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND, về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện Mỹ Tú, năm 2021. Theo đó, dự kiến thực hiện chuyển đổi 09 trường hợp (02 viên chức đơn vị sự nghiệp; 05 viên chức giáo dục và 02 công chức cấp xã). Tính đến thời điểm báo cáo, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 07/09 vị trí, đạt 77,7% (và 02 trường hợp đang lập thủ tục chuyển đổi).

Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, thực hiện ứng dụng chữ ký số thông qua phần mềm văn bản chỉ đạo điều hành nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động. Theo dõi việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Triển khai có hiệu quả việc áp dụng ISO vào hoạt động của đơn vị.

Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Tiếp tục duy trì thực hiện trả lương qua tài khoản đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách; đến nay, các ban ngành huyện đã thực hiện thanh toán lương cá nhân qua tài khoản đạt tỷ lệ 100%.

- Việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư tố cáo: Chưa ghi nhận trường hợp khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Thanh tra huyện đã tổ chức thực hiện và ban hành Kết luận 02 cuộc thanh tra trách nhiệm pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 02 đơn vị (UBND xã Mỹ Hương và UBND xã Phú Mỹ), đạt 100% kế hoạch. Kết quả thanh tra, chưa phát hiện trường hợp tham nhũng.

## **2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo**

### **2.1. Công tác tiếp công dân**

Ban tiếp công dân huyện đã tiếp thường xuyên 35 lượt công dân (giảm 81 lượt so cùng kỳ); tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 14 cuộc, tiếp 02 lượt công dân (tăng 02 lượt so cùng kỳ); Huyện ủy – UBND huyện tổ chức đối thoại 02 cuộc với 02 lượt công dân (tăng 02 cuộc và 02 lượt công dân so với cùng kỳ).

### **2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư**

Ban Tiếp Công dân huyện đã tiếp nhận và xử lý 15/15 đơn thư của công dân (giảm 25 đơn so cùng kỳ): 02 khiếu nại, 12 phản ánh và UBND tỉnh chuyển 01 đơn phản ánh của công dân về tiêm ngừa vacin covid-19 không khách quan. Trong 15 đơn đã xử lý, có 05 đơn không thuộc thẩm quyền (đã chuyển trả và

hướng dẫn) và 10 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện (giảm 02 đơn so cùng kỳ), gồm: 01 đơn khiếu nại, 01 phản ánh về tiêm ngừa vacin covid-19 không khách quan, 07 đơn phản ánh về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 01 đơn về xét tái định cư dự án Trung tâm thương mại Long Hưng.

### **2.3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền**

Các cơ quan chuyên môn đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết xong 04 đơn (01 đơn khiếu nại; thu hồi 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 01 đơn về phản ánh tiêm vacxin ngừa covid-19); còn lại 06 đơn (05 đơn về đất đai, 01 về tái định cư Trung Tâm Thương Mại Long Hưng) các ngành đang xác minh tham mưu giải quyết.

### **2.4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo**

Thanh tra huyện đã thực hiện và ban hành kết luận 02/02 cuộc thanh tra theo kế hoạch về việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận và Thuận Hưng (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra).

### **2.5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo Công văn số 509/UBND-NC ngày 18/6/2020, về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã góp phần hạn chế, ngăn ngừa phát sinh tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

- Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác rà soát các vụ

việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đề tập trung xử lý kịp thời các vụ việc, hạn chế phát sinh trường hợp khiếu nại vượt cấp, kéo dài gây mất ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.

Đạt được những ưu điểm nêu trên là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh cùng với nỗ lực, phấn đấu của tập thể cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **2. Khó khăn**

- Việc triển khai, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một vài cơ quan, đơn vị đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời.

- Một số trường hợp thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật còn kéo dài, chưa dứt điểm. Mặc dù các cấp, các ngành đã thực hiện các biện pháp giải thích, vận động nhưng người dân vẫn không chấp hành. Dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nên ảnh hưởng đến giải quyết các đơn, thư phản ánh của công dân đối với các trường hợp phải phối hợp nhiều, ngành, nhiều bộ phận.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

### **1. Công tác phòng, chống tham nhũng**

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 và theo dõi triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, đảm bảo các nội dung theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt thực hiện 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Phòng Tư pháp và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên lao động.

- Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện tốt Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

## **2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:**

- Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo,...

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đạt trên 95%. Phối hợp tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, phần đầu đạt tỷ lệ trên 90%

Xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt thực hiện 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là đối với các xã, thị trấn, thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân để thực hiện đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định. Kết hợp với công tác tiếp công dân, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để người dân có sự hiểu biết và nhận thức đúng đắn hơn về quy định, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện Mỹ Tú./.

*Nơi nhận:*

- HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**KT.CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Văn Minh Thọ**